

ตารางแสดงเหตุผลและความจำเป็น หลักเกณฑ์การพิจารณา และเอกสารประกอบในการขอรับการตรวจลงตราและเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา

ตามคำสั่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ ๕๗ /๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘

เหตุผลและความจำเป็น	หลักเกณฑ์การพิจารณา	รายการเอกสาร
๑. การปฏิบัติหน้าที่ราชการ	พิจารณาอนุญาตตามเหตุผลและความจำเป็นที่ขอ	๑. แบบคำขอ ๒. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำขอ ๓. หนังสือรับรองการขอรับการตรวจลงตราหรือเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราจากส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า
๒. กรณีมีเหตุจำเป็นทางธุรกิจ เช่น จะต้องอยู่ปฏิบัติงานในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น	๑. ตำแหน่งที่ขอคนไทยทำได้หรือไม่ และงานที่คนต่างด้าวขอทำให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าว ๒. คนต่างด้าวต้องมีความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ในการทำงานตามที่ขออนุญาตและสอดคล้องกับธุรกิจของนายจ้าง และมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการขอรับการตรวจลงตราหรือเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา ๓. เป็นการนำเงินตราต่างประเทศเข้ามาหรือเป็นกิจการที่นำเงินเข้ามาใช้จ่ายในประเทศ หรือเป็นการสร้างงานแก่คนไทย หรือเป็นการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาถ่ายทอดให้แก่คนไทย	๑. แบบคำขอ ๒. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำขอ ๓. หนังสือรับรองการจ้างงานและหนังสือชี้แจงความจำเป็นในการจ้างคนต่างด้าว ๔. สำเนาหลักฐานการจดทะเบียนขององค์กรนั้น เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทหรือการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน ฉบับนายทะเบียนรับรอง ไม่เกิน ๖ เดือน ๕. ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ฉบับนายทะเบียนรับรองไม่เกิน ๖ เดือน (ถ้ามี) ๖. สำเนาหลักฐานการศึกษาและหลักฐานการผ่านงานหรือหนังสือรับรองวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ทำงานตามแบบที่ สตม.กำหนด ๗. แบบหนังสือรับรองการจ้างตามแบบที่ สตม.กำหนด ๘. งบการเงินและรายการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลพร้อมใบเสร็จรับเงินปีล่าสุด (ถ้าไม่มีให้ชี้แจง) ๙. ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ (สำนักงานผู้แทน) สำนักงานภูมิภาค และบริษัทข้ามชาติ (สำนักงานสาขา) ไม่ต้องแสดงเอกสารตามข้อ ๕ และข้อ ๘

เหตุผลและความจำเป็น	หลักเกณฑ์การพิจารณา	รายการเอกสาร
๓. กรณีเพื่อการลงทุนไม่น้อยกว่า ๑๐ ล้านบาท	<p>๑. มีหลักฐานการโอนเงินเข้าสู่ประเทศไทยไม่น้อยกว่า ๑๐ ล้านบาท</p> <p>๒. มีหลักฐานการลงทุนโดยการซื้อ หรือเช่าระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี ห้องชุดในอาคารชุดจากหน่วยงาน หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในราคาซื้อหรือเช่าไม่น้อยกว่า ๑๐ ล้านบาท หรือ</p> <p>๓. มีหลักฐานการลงทุนโดยการฝากเงินประจำกับธนาคารที่จดทะเบียนในประเทศไทยซึ่งมีผู้ถือหุ้นเป็นคนสัญชาติไทยเกินกว่าร้อยละ ๕๐ ไม่น้อยกว่า ๑๐ ล้านบาท หรือ</p> <p>๔. มีหลักฐานการลงทุนโดยการซื้อพันธบัตรของทางราชการหรือของรัฐวิสาหกิจไม่น้อยกว่า ๑๐ ล้านบาท หรือ</p> <p>๕. มีหลักฐานการลงทุนรวมกันตาม (๒),(๓) หรือ (๔) ไม่น้อยกว่า ๑๐ ล้านบาท</p>	<p>๑. แบบคำขอ</p> <p>๒. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำขอ</p> <p>๓. สำเนาหลักฐานการโอนเงินจากต่างประเทศเข้าสู่ประเทศไทยจากธนาคาร</p> <p>๔. สำเนาสัญญาซื้อขายห้องชุดและสำเนารายการจดทะเบียนแสดงการเป็นเจ้าของห้องชุดจากส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (เฉพาะกรณีซื้อห้องชุด) หรือสำเนาสัญญาเช่าระยะยาว หรือ</p> <p>๕. หนังสือรับรองการมีเงินฝากจากธนาคารและสำเนาหลักฐานการฝากเงิน (เฉพาะกรณีลงทุนโดยการฝากเงิน) หรือ</p> <p>๖. สำเนาพันธบัตร (เฉพาะกรณีลงทุนซื้อพันธบัตรของทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจ)</p>
๔. การลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวง ทบวง กรมที่เกี่ยวข้อง	ได้รับการรับรองและร้องขอจากกระทรวง ทบวง กรมที่เกี่ยวข้อง	<p>๑. แบบคำขอ</p> <p>๒. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำขอ</p> <p>๓. หนังสือรับรองการขอรับการตรวจลงตราหรือเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราจากส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า</p>
๕. การลงทุนหรือการยื่นที่เกี่ยวกับการลงทุน ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน	พิจารณาอนุญาตตามเหตุผลและความจำเป็นที่ขอ	<p>๑. แบบคำขอ</p> <p>๒. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำขอ</p> <p>๓. หนังสือรับรองการขอรับการตรวจลงตราหรือเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราจากส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า</p>

เหตุผลและความจำเป็น	หลักเกณฑ์การพิจารณา	รายการเอกสาร
๖. การศึกษา แบ่งเป็น ๖.๑ ครูหรืออาจารย์ ๖.๑.๑ สถาบันระดับอุดมศึกษาของรัฐ	พิจารณาอนุญาตตามเหตุผลและความจำเป็นที่ขอ	๑. แบบคำขอ ๒. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำขอ ๓. หนังสือรับรองการขอรับการตรวจลงตราหรือเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราจากระดับคณบดีขึ้นไป ๔. แบบหนังสือรับรองการจ้าง
๖.๑.๒ สถาบันระดับอุดมศึกษาของเอกชน	พิจารณาอนุญาตตามเหตุผลและความจำเป็นที่ขอ	๑. แบบคำขอ ๒. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำขอ ๓. หนังสือรับรองการขอรับการตรวจลงตราหรือเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราจากระดับอธิการบดี ๔. แบบหนังสือรับรองการจ้าง ๕. สัญญาว่าจ้าง ๖. คุณสมบัติการศึกษาของผู้ยื่นคำขอ ๗. ใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันศึกษาและอนุมัติให้แต่งตั้งเป็นอธิการบดี
๖.๑.๓ โรงเรียนนานาชาติ	พิจารณาอนุญาตตามเหตุผลและความจำเป็นที่ขอ	๑. แบบคำขอ ๒. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำขอ ๓. หนังสือรับรองการขอรับการตรวจลงตราหรือเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราจากโรงเรียนนานาชาติ ๔. แบบหนังสือรับรองการจ้าง ๕. สัญญาว่าจ้าง ๖. ใบอนุญาตจัดตั้งสถานศึกษา ๗. ใบอนุญาตให้เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา ๘. คุณสมบัติการศึกษาของผู้ยื่นคำขอ

เหตุผลและความจำเป็น	หลักเกณฑ์การพิจารณา	รายการเอกสาร
๖.๑.๔ โรงเรียนของรัฐ	พิจารณาอนุญาตตามเหตุผลและความจำเป็นที่ขอ	๑. แบบคำขอ ๒. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำขอ ๓. หนังสือรับรองการขอรับการตรวจลงตราหรือเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราจากส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการหรือผู้ว่าราชการจังหวัดที่รับผิดชอบกำกับดูแล ๔. แบบหนังสือรับรองการจ้าง
๖.๑.๕ โรงเรียนของเอกชน	พิจารณาอนุญาตตามเหตุผลและความจำเป็นที่ขอ	๑. แบบคำขอ ๒. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำขอ ๓. หนังสือรับรองการขอรับการตรวจลงตราหรือเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราจากส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการหรือผู้ว่าราชการจังหวัดที่รับผิดชอบกำกับดูแล ๔. แบบหนังสือรับรองการจ้าง ๕. คุณสมบัติการศึกษาของผู้ยื่นคำขอ ๖. ใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน ๗. ใบอนุญาตให้เป็นผู้ดำเนินการสถานศึกษา ๘. สัญญาว่าจ้าง
๖.๒ นักเรียนหรือนักศึกษา ๖.๒.๑ สถาบันระดับอุดมศึกษาของรัฐ	พิจารณาอนุญาตตามเหตุผลและความจำเป็นที่ขอ	๑. แบบคำขอ ๒. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำขอ ๓. หนังสือรับรองการขอรับการตรวจลงตราหรือเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราจากระดับคณบดีขึ้นไป

เหตุผลและความจำเป็น	หลักเกณฑ์การพิจารณา	รายการเอกสาร
๖.๒.๒ สถาบันระดับอุดมศึกษาของเอกชน	พิจารณาอนุญาตตามเหตุผลและความจำเป็นที่ขอ	๑. แบบคำขอ ๒. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำขอ ๓. หนังสือรับรองการขอรับการตรวจลงตราหรือเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราจากระดับอธิการบดีขึ้นไป ๔. ใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันศึกษาและอนุมัติให้แต่งตั้งเป็นอธิการบดี
๖.๒.๓ โรงเรียนนานาชาติ	พิจารณาอนุญาตตามเหตุผลและความจำเป็นที่ขอ	๑. แบบคำขอ ๒. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำขอ ๓. หนังสือรับรองการขอรับการตรวจลงตราหรือเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราจากโรงเรียนนานาชาติ ๔. ใบอนุญาตจัดตั้งสถานศึกษา ๕. ใบอนุญาตตั้งเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา
๖.๒.๔ โรงเรียนของรัฐ	พิจารณาอนุญาตตามเหตุผลและความจำเป็นที่ขอ	๑. แบบคำขอ ๒. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำขอ ๓. หนังสือรับรองการขอรับการตรวจลงตราหรือเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราจากส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการหรือผู้ว่าราชการจังหวัดที่รับผิดชอบกำกับดูแล
๖.๒.๕ โรงเรียนของเอกชน	พิจารณาอนุญาตตามเหตุผลและความจำเป็นที่ขอ	๑. แบบคำขอ ๒. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำขอ ๓. หนังสือรับรองการขอรับการตรวจลงตราหรือเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา จากส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการหรือผู้ว่าราชการจังหวัดที่รับผิดชอบกำกับดูแล ๔. ใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน ๕. ใบอนุญาตให้เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา

เหตุผลและความจำเป็น	หลักเกณฑ์การพิจารณา	รายการเอกสาร
๗. การปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชน	พิจารณาอนุญาตตามเหตุผลและความจำเป็นที่ขอ	๑. แบบคำขอ ๒. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำขอ ๓. หนังสือรับรองการขอรับการตรวจลงตราหรือเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราจากส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า
๘. การเผยแพร่ศาสนาที่ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวง ทบวง กรม ที่เกี่ยวข้อง ๘.๑ กรณีศึกษาพระพุทธศาสนา หรือปฏิบัติศาสนกิจ	พิจารณาอนุญาตตามเหตุผลและความจำเป็นที่ขอ	๑. แบบคำขอ ๒. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำขอ ๓. หนังสือขอรับการตรวจลงตราหรือเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราจากสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หรือสำนักนายกรัฐมนตรีหรือมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย หรือมหามงกุฎราชวิทยาลัย
๘.๒ กรณีเผยแพร่ศาสนา	พิจารณาอนุญาตตามเหตุผลและความจำเป็นที่ขอ	๑. แบบคำขอ ๒. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำขอ ๓. หนังสือขอรับการตรวจลงตราหรือเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราจากกรมการศาสนาหรือสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
๙. การค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์หรือฝึกสอนในสถาบันค้นคว้าหรือสถาบันการศึกษาในราชอาณาจักร	พิจารณาอนุญาตตามเหตุผลและความจำเป็นที่ขอ	๑. แบบคำขอ ๒. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำขอ ๓. หนังสือรับรองการขอรับการตรวจลงตราหรือเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราจากส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า

เหตุผลและความจำเป็น	หลักเกณฑ์การพิจารณา	รายการเอกสาร
<p>๑๐. การปฏิบัติหน้าที่ด้านช่างฝีมือหรือผู้เชี่ยวชาญ</p>	<p>พิจารณาอนุญาตตามเหตุผลและความจำเป็นที่ขอ</p>	<p>๑. แบบคำขอ ๒. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำขอ ๓. หนังสือรับรองการขอรับการตรวจลงตราหรือเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราจากส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า</p>
<p>๑๑. กรณีเป็นครอบครัวของคนต่างด้าวที่ได้รับ อนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ตาม พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๓๔ (๑),(๒), (๕), (๖), (๗), (๑๐), (๑๑), (๑๒), (๑๓) และ (๑๔) (เฉพาะบิดา มารดา คู่สมรส บุตร บุตรบุญธรรมหรือบุตรของ คู่สมรส)</p>	<p>๑. หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ ๒. กรณีคู่สมรสต้องมีความสัมพันธ์กันทั้งทางนิตินัยและพฤตินัยหรือ ๓. กรณีบุตร บุตรบุญธรรม หรือบุตรของคู่สมรส อยู่ในความอุปการะ บุตร บุตรบุญธรรม หรือบุตรของคู่สมรสนั้นต้องยังไม่ได้สมรสและอยู่อาศัยเป็นส่วนแห่งครัวเรือนนั้นและต้องมีอายุไม่เกิน ๒๐ ปีบริบูรณ์หรือ ๔. กรณีบิดาหรือมารดา บิดาหรือมารดานั้นต้องมีอายุตั้งแต่ ๕๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป</p>	<p>๑. แบบคำขอ ๒. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำขอ ๓. สำเนาหนังสือเดินทางของคนต่างด้าวที่ผู้ยื่นคำขอต้องการมาพำนักอยู่ด้วย ๔. สำเนาเอกสารแสดงความสัมพันธ์กัน เช่น หลักฐานการสมรส สำเนาสูติบัตร หลักฐานการจดทะเบียนรับรองบุตร สำเนาทะเบียนบ้าน หลักฐานการจดทะเบียนรับรองบุตรบุญธรรม หรือหลักฐานอื่นจากส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๕. กรณีผู้ยื่นคำร้องติดตามคนต่างด้าวเพื่อการทางธุรกิจให้แสดงใบอนุญาตทำงานหรือใบรับคำขอของคนต่างด้าวที่ผู้ยื่นคำขอต้องการมาพำนักอยู่ด้วย พร้อมหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมวัตถุประสงค์, ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)</p>
<p>๑๒. กรณีเป็นครอบครัวของผู้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร (เฉพาะบิดา มารดา คู่สมรส บุตร บุตรบุญธรรม หรือบุตรของคู่สมรส)</p>	<p>๑. มีหลักฐานแสดงความสัมพันธ์ ๒. กรณีคู่สมรสต้องมีความสัมพันธ์กันทั้งทางนิตินัยและพฤตินัย หรือ ๓. กรณีบุตร บุตรบุญธรรม หรือบุตรของคู่สมรส อยู่ในความอุปการะ บุตร บุตรบุญธรรม หรือบุตรของคู่สมรสนั้นต้องยังไม่ได้สมรส และอยู่อาศัยเป็นส่วน</p>	<p>๑. แบบคำขอ ๒. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำขอ ๓. สำเนาเอกสารแสดงความสัมพันธ์กัน เช่น หลักฐานการสมรส สำเนาสูติบัตร หลักฐานการจดทะเบียนรับรองบุตร สำเนาทะเบียนบ้าน หลักฐานการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมหรือหลักฐานอื่นจากส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>

เหตุผลและความจำเป็น	หลักเกณฑ์การพิจารณา	รายการเอกสาร
	<p>แห่งครัวเรือนนั้นและต้องมีอายุไม่เกิน ๒๐ ปีบริบูรณ์ หรือ</p> <p>๔. กรณีบิดาหรือมารดา บิดาหรือมารดานั้นต้องมีอายุตั้งแต่ ๕๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป</p>	<p>๔. สำเนาใบสำคัญถิ่นที่อยู่ และสำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของผู้มีถิ่นที่อยู่</p>
<p>๑๓. กรณีเป็นครอบครัวของผู้มีสัญชาติไทย (เฉพาะบิดามารดา คู่สมรส บุตร บุตรบุญธรรมหรือบุตรของคู่สมรส)</p>	<p>๑. มีหลักฐานแสดงความสัมพันธ์</p> <p>๒. กรณีคู่สมรสต้องมีความสัมพันธ์กันทั้งทางนิติบัญญัติและพฤตินัย หรือ</p> <p>๓. กรณีบุตร บุตรบุญธรรม หรือบุตรของคู่สมรสนั้นต้องยังไม่ได้สมรสและอยู่อาศัยเป็นส่วนแห่งครัวเรือนนั้นและต้องมีอายุไม่เกิน ๒๐ ปีบริบูรณ์</p>	<p>๑. แบบคำขอ</p> <p>๒. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำขอ</p> <p>๓. สำเนาเอกสารแสดงความสัมพันธ์กัน เช่น หลักฐานการสมรส สำเนาสูติบัตร หลักฐานการจดทะเบียนรับรองบุตร สำเนาทะเบียนบ้าน หลักฐานการจดทะเบียนรับรองบุตรบุญธรรมหรือหลักฐานอื่นจากส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๔. สำเนาหลักฐานการมีสัญชาติไทยของคู่สมรส บิดามารดา บุตร หรือบุตรบุญธรรม เช่น บัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หลักฐานอื่นจากส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>
<p>๑๔. เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในวิสาหกิจ หรือองค์การ กุศลสาธารณะ องค์การเอกชนระหว่างประเทศ มูลนิธิ สมาคมหอการค้าระหว่างประเทศ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยหรือสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย</p>	<p>พิจารณาอนุญาตตามเหตุผลและความจำเป็นที่ขอ</p>	<p>๑. แบบคำขอ</p> <p>๒. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำขอ</p> <p>๓. หนังสือรับรองการขอรับการตรวจลงตราหรือเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราจากหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องระดับกรมหรือเทียบเท่า</p>
<p>๑๕. เป็นผู้สูงอายุเพื่อใช้ชีวิตบั้นปลาย</p>	<p>จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า ๕๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และจะต้องมีเงินฝากธนาคารหรือรายได้ตามที่ สตม.กำหนด</p>	<p>๑. แบบคำขอ</p> <p>๒. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำขอ</p> <p>๓. หนังสือรับรองยอดเงินฝากจากธนาคารในประเทศไทย พร้อมสำเนาบัญชีเงินฝากประจำหรือออมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า</p>

เหตุผลและความจำเป็น	หลักเกณฑ์การพิจารณา	รายการเอกสาร
		<p>๘๐๐,๐๐๐ บาท หรือ</p> <p>๔. หนังสือรับรองจากสถานทูต หรือสถานกงสุลเพื่อแสดงว่าเป็นผู้มีเงินได้ไม่น้อยกว่าเดือนละ ๖๕,๐๐๐ บาท หรือ</p> <p>๕. หลักฐานเงินฝากตามข้อ ๓. และหลักฐานเงินได้ตามข้อ ๔ (จำนวน ๑ ปี) รวมกันไม่น้อยกว่า ๘๐๐,๐๐๐ บาท</p>
๑๖. การเข้ามาเพื่อเป็นผู้ฝึกสอนนักกีฬาตามความต้องการของทางราชการ	เป็นผู้ฝึกสอนนักกีฬาไทยตามความต้องการของทางราชการ	<p>๑. แบบคำขอ</p> <p>๒. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำขอ</p> <p>๓. หนังสือรับรองขอรับการตรวจลงตราหรือเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราจากสมาคมกีฬาหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องระดับกรมหรือเทียบเท่า</p>
๑๗. กรณีเพื่อเป็นนักฟุตบอลอาชีพ	พิจารณาการอนุญาตตามเหตุผลและความจำเป็นที่ขอและได้รับการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยว (Tourist Visa) <u>หมายเหตุ</u> “มาทดสอบฝีเท้าฟุตบอล” หรือ Football Player Trial”	<p>๑. แบบคำขอ</p> <p>๒. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำขอ</p> <p>๓. หนังสือรับรองคนต่างด้าวเข้าทำงานตามแบบของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง</p> <p>๔. สำเนาใบอนุญาตทำงาน (เฉพาะกรณีเปลี่ยนสถานประกอบการให้ใช้ใบรับคำขอได้)</p> <p>๕. สำเนาหลักฐานการจดทะเบียนขององค์กรนั้น เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทฉบับนายทะเบียนรับรองไม่เกิน ๖ เดือน หรือสำเนาใบอนุญาตให้จัดตั้งองค์กรจากทางราชการ หรือสำเนาใบอนุญาตให้เข้ามาดำเนินการจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๖. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นฉบับนายทะเบียนรับรองไม่เกิน ๖ เดือน (เฉพาะกรณีบริษัท)</p>

เหตุผลและความจำเป็น	หลักเกณฑ์การพิจารณา	รายการเอกสาร
		<p>๗. หนังสือรับรองจากบริษัท สมาคม สโมสร หรือองค์กรอื่นยื่น การจ้าง ผู้ยื่นคำขอ</p> <p>๘. สัญญาการจ้างงาน</p> <p>๙. หนังสือรับรองจากการกีฬาแห่งประเทศไทย</p> <p>๑๐. สำเนาหลักฐานรับรองภาษาอังกฤษระบุการเป็นนักกีฬาของ บริษัท สมาคม/สโมสรฟุตบอลที่ผู้ยื่นคำขอ เล่นอยู่/เคยเล่น ผ่านการ รับรองจากกระทรวงการต่างประเทศหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบของ ประเทศนั้น ๆ ที่ใช้ประกอบการยื่นคำขอรับการตรวจลงตราก่อนเดิน ทางเข้ามาในราชอาณาจักร</p> <p>หมายเหตุ เอกสารที่เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่น ต้องแปล เป็นภาษาไทย และให้กรมการกงสุลรับรอง</p>

ตรวจแล้วถูกต้อง

พลตำรวจโท

(ศักดิ์ดา ชื่นภักดี)

ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง